

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Kính thưa quý vị đại biểu!

Kính thưa toàn thể bà con cử tri!

Tôi tên là: NGUYỄN THỊ KIM HỒNG

Sinh ngày: 01/7/1983

Quê quán: Phường Phổ Văn, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Chức vụ hiện nay: Phó Trưởng Phòng Dân vận Chính quyền và Đoàn thể, Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Được sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác và nơi cư trú; sự hiệp thương giới thiệu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tôi rất vinh dự được tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2016 và được phân công ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 6 huyện Sơn Tịnh. Đối với tôi đây là một niềm vinh dự rất lớn, song cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề vì người đại biểu Hội đồng nhân dân phải là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, đại diện cho quyền làm chủ của nhân dân trong việc xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, thật sự là của dân, do dân và vì dân.

Thực hiện trách nhiệm của người đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi báo cáo Chương trình hành động của mình trước toàn thể bà con cử tri; trong đó, sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu nhất liên quan đến nhiệm vụ ở lĩnh vực công tác:

Thứ nhất, bản thân luôn giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ về mọi mặt để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Thứ hai, tôi luôn xác định bản thân phải thật sự gần gũi, gắn bó chặt chẽ với nhân dân; lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những phản ánh, kiến nghị của nhân dân; tiếp thu, phản ánh trung thực với Hội đồng nhân dân; mạnh dạn đề đạt ý kiến của mình tại các kỳ họp về những vấn đề cử tri quan tâm, đề đạt với các cơ quan chức năng có thẩm quyền để giải quyết; đồng thời, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, giám sát các cơ quan chức năng giải quyết những phản ánh, kiến nghị của nhân dân theo trách nhiệm giám sát của người đại biểu Hội đồng nhân dân.

Thứ ba, với chức năng, nhiệm vụ là Phó trưởng Phòng Dân vận Chính quyền và Đoàn thể Ban Dân vận Tỉnh ủy, trước hết, tôi sẽ tham mưu lãnh

đạo Ban, mà trực tiếp là đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy để tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy:

- Chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh: thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, đa dạng hóa các hình thức tập hợp đoàn viên, hội viên và nhân dân thích cực thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, các chương trình an sinh xã hội như Nghị quyết đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XX đã xác định, nhất là định hướng để thực hiện tốt các mô hình “*Dân vận khéo*” theo hướng thiết thực, hiệu quả, có sức lan tỏa, nhằm góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Thực hiện tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân.

- Tiếp tục theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng thực hiện các Thông báo kết luận của Bí thư Tỉnh ủy tại các buổi đối thoại trực tiếp với công nhân, nông dân, thanh niên, phụ nữ để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về những vấn đề công nhân, nông dân, thanh niên, phụ nữ quan tâm, kiến nghị, phản ánh.

- Bản thân sẽ thường xuyên đi công tác cơ sở để nắm tình hình nhân dân, những bức xúc, nỗi cộm nhân dân quan tâm, báo cáo lãnh đạo Ban mà trực tiếp là đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy để tham mưu chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Cuối cùng, xin trân trọng cảm ơn cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tổ chức buổi tiếp xúc cử tri ngày hôm nay, kính chúc quý vị đại biểu, bà con cử tri thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, chúc cuộc bầu cử của chúng ta trong thời gian sắp tới thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!